

สงกรานต์ 5 วัน เซ่น 297 ศพ

สธ.เตือนขี่เมาบุกชุกหมอ-รพ. จับมือตร.-อัยการดำเนินคดี ทยอยแบกถุงข้าวกลับกรุง 'ทางหลวง'เปิด 4 ช่องพิเศษ

จรรยาหนีบ ปชช.แห่กลับกรุงเทพฯ รพ.-บขส.สั่ง
เพิ่มเที่ยว สงกรานต์ 5 วัน ดับ 297 ราย เจ็บ 3 พัน
คสช.ยึดรถ 5,318 คัน สธ.ชูดำเนินคดีคนเมา
บุกโรงพยาบาล เพิ่ม จนท.รพก.

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สงกรานต์

สงกรานต์ 5 วัน ตาย 297 ศพ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสรุปผลการ

ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ว่าสถิติอุบัติเหตุทาง
ถนนวันที่ 15 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการ
รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พบว่า
เกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย
ผู้บาดเจ็บ 494 ราย รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15
เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต
297 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มี
ผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์ มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิด

อุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี
14 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่
เชียงใหม่ 104 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ของปี
2561 มีอุบัติเหตุ 552 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 69 ราย
และผู้บาดเจ็บ 589 ราย ถือว่าปีนี้จำนวนอุบัติเหตุ
ลดลง 80 ครั้ง ผู้เสียชีวิตลดลง 15 ราย แต่
ผู้บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น 95 ราย

เมาแล้วขับยังเป็นเหตุหลัก

นพ.สุภูมิกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68 ขับรถ
เร็ว ร้อยละ 27.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85
ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.16 บน
ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.92 ถนนกรม
ทางหลวง ร้อยละ 36.23 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ
32.42 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วง
อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.36 ทั้งนี้ ได้จัดตั้ง
จุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
65,308 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735
คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 235,383 ราย มีความ
ผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,926 ราย ไม่มีใบ
ขับขี่ 57,452 ราย ทั้งนี้ ได้มีการตรวจปริมาณ

แอลกอฮอล์ โดยการให้เป่าทางลมหายใจและใน
ส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเป่าได้ก็จะใช้วิธีการเจาะ
เลือด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน มีผู้ขับขี่ที่
ถูกส่งไปเจาะเลือดแล้วทั้งหมด 1,814 ราย ใน
จำนวนนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนดร้อยละ 51 และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า
20 ปี พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่



หนาแน่น

สภาพการจราจรบนถนนมีสภาพหนาแน่น
กทม. บริเวณเลียบบ้างเก็บน้ำล้นตลิ่งของ
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ปริมาณรถหนา
แน่น เจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน

กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 33 ขณะเดียวกันได้ดำเนินคดีกับสถานประกอบการและร้านค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมทั้งสิ้น 1,301 ครั้ง โดยพบการกระทำความผิดขายนอกเวลา โฆษณาส่งเสริมการตลาด และขายในพื้นที่ห้ามขาย โดยเฉพาะการขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการเมเมา

สั่งดำเนินคดีคนเมมาบุกรพ.

นพ.สุหมกกล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาและกลับจากการท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และจิตอาสา โดยย้ำว่าผู้ขับขี่สาธารณะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์คือต้องห้ามดื่มอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกัน สธ.ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรแพทย์และพยาบาลขึ้นเวรเต็ม 100 เปรอร์เซ็นต์ รวมถึงเตรียมเวชภัณฑ์และเลือดเกิน 110 เปรอร์เซ็นต์ เพื่อดูแลประชาชน อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการดื่มสุราแล้ว

บุกเข้ามาภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการรบกวนการทำงานของบุคลากรและอาจทำให้คนป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย จึงต้องขอความเห็นใจและ สธ.จะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอัยการ ส่วนการป้องกันผู้เมาสุรานุกรนั้น ไม่สามารถปิดโรงพยาบาลห้ามไม่ให้คนเข้ามาได้ แต่มีการเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยการล็อกประตู และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่และปกป้องผู้ป่วย

คสช.ยึดรถแล้ว 5,318 คัน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า มาตรการตีไม้ขับ จับยึดรถพบผู้กระทำความผิด ในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาณด้วยการตีไม้ขับจับในวันที่ 15 เมษายน 2562 มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 45,508 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดไว้ 1,166 คัน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 42,696 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้

ยึดใบขับขี่ไว้ 2,291 คน ยึดรถยนต์ 457 คัน โดยตลอด 5 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ตีไม้ขับไว้แล้ว 5,318 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,907 คัน และรถยนต์ 1,411 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รถจักรยานยนต์ 104,279 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 73,139 คน อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าสถิติผู้ฝ่าฝืนมาตรการปลอดภัยในขณะนี้ มีจำนวนมากนั้น เนื่องจากในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ผู้ใช้เส้นทางมีจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มจำนวนจุดบริการ/จุดตรวจสอบมากขึ้น ทำให้ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการตีไม้ขับมากขึ้นเช่นกัน สำหรับรถที่ควบคุมไว้ นั้น เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืนได้หลังเทศกาลตามเวลาที่กำหนด ยกเว้นรถที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี ต้องรอให้กระบวนการทางคดีเรียบร้อยก่อน

กลับกรุงจรรยาจรด.มิตรภาพหนีบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนที่กลับภูมิลำเนาฉลองเทศกาลสงกรานต์เริ่มเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ทำให้การจราจรบนถนนสายหลักขาเข้าหนาแน่น



กลับกรุง - ประชาชนทยอยกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยส่วนใหญ่แบกสัมภาระและสิ่งของต่างๆ รวมถึงของอุปโภคบริโภคกลับมาสู่ชีวิตในเมืองกรุงด้วย ที่สถานีหัวลำโพง เมื่อวันที่ 16 เมษายน

อาทิ ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร บริเวณตั้งแต่แยกบ้านโพธิ์ไปจนถึงบายพาสเลี่ยงเมืองหน้าไฮมโปรนครราชสีมา การจราจรคับคั่ง มีปริมาณรถของประชาชนที่เดินทางจากจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสานจำนวนมาก ส่งผลให้บางช่วงมีการชะลอตัว โดยภาพรวมยังสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ การจราจรหนาแน่นบริเวณช่วงผ่านทางแยกทางร่วมและสถานีบริการเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเส้นทางเลียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว ซึ่งเป็นทางลาดชันขึ้นเขา และบริเวณรองกลางเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา รถยนต์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งและเริ่มติดสะสมเป็นแถวยาว เจ้าหน้าที่ได้เปิดเส้นทางทางพิเศษให้รถยนต์แล่นสวนกันที่หลักกิโลเมตรที่ 80-77 +500 มอประมง-หมวดปากช่อง

เตือนใช้กุญแจแม่ไม่อัปเดต

นายพรชัย ศิลารมย์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา (ทล.10 นม.) กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัด ทล.10 นม. ได้เตรียมรับปริมาณการสัญจรบนเส้นทางหลัก ถนนมิตรภาพ ช่วงขาขึ้นหรือมุ่งหน้าเข้าสู่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเทศกาลสำคัญมียานพาหนะแล่นผ่านต่อวันเฉลี่ย 1.5 แสนคัน จึงนำข้อมูลการจราจรมาประมวล วิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการปัญหาในจุดวิกฤตนำทางแบริเออร์มาตั้งวางเพื่อปิดจุดกลับรถถาวรตั้งแต่ช่วงรอยต่อเขตสระบุรี-ทางต่างระดับสีคิ้ว และช่วงทางต่างระดับสีคิ้ว-ทางต่างระดับนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 37 จุด ติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายเตรียมพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษชั่วคราวให้รถยนต์แล่นสวนทางกันจำนวน 4 จุด

“ฝากถึงผู้ใช้รถใช้รถที่นิยมใช้กุญแจแม่พาเส้นทางลัดและหลีกเลี่ยงการจราจรคับคั่ง ปรากฏผู้ใช้รถใช้ถนนหลายรายได้ประสบปัญหาเมื่อผ่านเขต อ.ปากช่อง กุญแจแม่พาให้ใช้ถนนมิตรภาพสายเก่า ซึ่งถูกยกเลิกไปนานกว่า 50 ปี โดยเป็นเส้นทางผ่านตัวอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเสียเวลาวนรถกลับมาทางเดิม ลำสุดได้ประสานผ่านผู้ให้บริการกุญแจแม่พาเพื่อขอให้อัปเดตข้อมูลใหม่แล้ว” นายพรชัยกล่าว

เฝ้าระวังเหตุถนนเพชรเกษม

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจราจรบนถนนเพชรเกษมมีปริมาณรถมาก โดยเฉพาะใน

ช่องทางฝั่งขาขึ้นจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานเข้มข้นทุกมาตรการเน้นพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้มากขึ้น เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักจากอุบัติเหตุรถชนท้ายในจุดก่อนถึงทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร

สายเอเชียเข้าทม.เริ่มแน่น

ที่ จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชียช่วง จ.ชัยนาท ถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดภาคกลางและ ทม. มีปริมาณรถของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังคงค้างจากเมื่อวาน ได้เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้ง ทำให้สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียเริ่มคึกคัก แต่ยังไม่ถือว่าหนาแน่นนัก ยังคงทำความเร็วได้ 100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ น่าจะมีปริมาณรถที่หนาแน่นจนเกิดปัญหาชะลอตัวและติดขัดในช่วงจังหวัดสัญญาณไฟแดงที่แยกทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ได้

เปิด4ช่องทางพิเศษเหนือ-อีสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพการจราจรจากข้อมูลตำรวจทางหลวงถึงเส้นทางทางหลวงต่างๆ ที่ประชาชนที่จะเริ่มเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร หลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ใช้สัญญาณจราจรกลับทำให้การจราจรบางเส้นทางหนาแน่น อาทิ เส้นทางจากภาคเหนือ ได้แก่ ทางหลวง ทล.1 ถนนพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์-ชัยนาท ปริมาณรถขาเข้าเพิ่มขึ้น ได้เปิดช่องทางพิเศษรองรับเข้า กม.333 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ออก กม.321 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เส้นทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ทล.1 ถนนพหลโยธิน ช่วงสระบุรี-อยุธยา ปริมาณรถขาเข้าเพิ่มขึ้น การจราจรคั่งตัว, ทล.2 ถนนมิตรภาพ ปริมาณรถมาก ช่วง อ.พล จ.ขอนแก่น-จ.นครราชสีมา การนี้ ได้สั่งเปิด 4 ช่องทางพิเศษรองรับ ได้แก่ ทางพิเศษเข้า กม.263+300 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ออก กม.259 +700 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น, ทางพิเศษเข้า กม.208+285 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ออก กม.204+300 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา, ทางพิเศษ เข้า กม.198+672 ออก กม.193+826 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง, ทางพิเศษ เข้า กม.103 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ออก กม.70 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทล.21 พุแค-หล่มสัก และ ทล.304 ช่วง อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา-อนาดี จ.ปราจีนบุรี ปริมาณรถเพิ่มขึ้น การจราจรคั่งตัว ขณะที่ ทล.348 (ช่องตะโก) ช่วง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ - อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีปริมาณรถเพิ่มขึ้น พร้อมสั่งเปิดและปิดช่องทางพิเศษตามสภาพการจราจรสลับต่อเนื่อง เส้นทางจากภาคใต้ ได้แก่ ทล.4 ถนนเพชรเกษม มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นช่วงบายพาสชะอำ เข้มต่อ ทล.35 ถนนพระราม 2 การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแม้จะมีปริมาณรถขาเข้าเพิ่มขึ้น

บขส.โคราชเพิ่ม200เที่ยวรถ

เวลา 09.30 น. ที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2 ริมถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เข้ามีประชาชนจำนวนมากทอกระเป่าสัมภาระ ของฝาก บางส่วนแบกถุงข้าวสาร เดินทางไปซื้อตั๋วรถขึ้นรถโดยสารกลับเข้าทำงานกันอย่างเนื่องแน่น ส่งผลให้ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเข้ากรุงเทพฯ ของทุกบริษัทเต็มไปด้วยผู้โดยสารที่ยืนรอเข้าคิวซื้อตั๋ว โดยทางขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งเพิ่มเที่ยวรถสายนครราชสีมา-กรุงเทพฯ จากเดิมวันละ 200 เที่ยว เพิ่มขึ้นเป็น 400 เที่ยวต่อวัน พร้อมเสริมรถโดยสารไม่ประจำทางอีกจำนวน 60 คัน เพื่อระบายผู้โดยสารออกจากสถานีขนส่ง ซึ่งคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันจะมีผู้โดยสารไปใช้บริการมากกว่า 30,000 คน

นายปะสันติ ขาวปลอด หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ได้มีประชาชนประมาณ 25,000 คน มาใช้บริการที่สถานี บขส.นครราชสีมา แห่งที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทางสถานีได้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศสายนครราชสีมา-กรุงเทพฯอีก 30 เที่ยว จากเดิม 200 เที่ยว เป็น 230 เที่ยว มั่นใจว่าไม่เกินเวลา 21.00 น. คืนนี้จะสามารถระบายผู้โดยสารที่มารอทั้งหมดได้จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ขนส่งเข้มคนขับ-ตรวจจีพีเอส

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาพร้อมสัมภาระต่อแถวเข้าคิวซื้อตั๋วรถโดยสารโดยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครมีความห่วงใยต่อผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีการจัด จนท.มาประจำศูนย์อำนวยความสะดวก ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสารอย่างเข้มงวด เช่น ความพร้อมของผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ความพร้อมของสภาพรถโดยเฉพาะคนขับรถโดยสารมีการตรวจเอกสารใบอนุญาตขับขี่ ตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อให้มั่นใจก่อนปล่อยรถโดยสารออกเดินทาง และตรวจสอบการทำงานของ GPS เพื่อติดตามตรวจสอบความเร็วว่า

ตลอดระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงกรุงเทพมหานคร
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมือง
หนองคาย มีประชาชนเดินทางมาเพื่อขึ้นโดยสาร
รถตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวัน หลายคนต่าง
หอบหิ้วสัมภาระกลับไปด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่
จากสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายได้ตรวจ
เข้มความพร้อมของคนขับรถโดยสารทุกคน ให้
แอลกอฮอล์เป็นศูนย์

รถไฟตรง-หาดใหญ่เพิ่มโบกี้

ที่ จ.ตรัง บรรยากาศที่สถานีรถไฟตรง
สถานีขนส่งตรัง และบริเวณท่าอากาศยานตรัง
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยม
ญาติและท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง เดินทางกลับ
เพื่อไปทำงานกันจำนวนมาก ที่บริเวณสถานีรถไฟ
ตรง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาขึ้น
รถไฟกลับกันเป็นจำนวนมาก ทางรถไฟตรงได้
เพิ่มโบกี้จำนวน 3 โบกี้ เพื่อรองรับประชาชนที่
เดินทางกลับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา การ
เดินทางในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์
ยังเป็นไปอย่างคึกคัก ขบวนรถทั้งขาขึ้นและ
ขาล่องกรุงเทพฯ ทั้ง 10 ขบวน มีผู้โดยสารเดิน
ทางเต็มทุกขบวนทั้งชั้น 1 และชั้น 3 บางส่วน
ต้องยอมตีต๋วยัน เพื่อให้ทันกับการเดินทางในวัน
ทำงาน มีการเสริมผู้โดยสารเต็มพิภักการลากจูง
ทุกขบวน ซึ่งแม้จะมีผู้โดยสารหนาแน่นแต่ยังไม่
มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใดทั้งรถขึ้นล่อง
กรุงเทพฯ และรถไฟขบวนท้องถิ่นในภาคใต้ โดย
เฉพาะเส้นทางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด

เกาะสมุย-เรือเฟอร์รี่เสริมเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่หน้า
ท่าอน ด.อ่างทอง และท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ต.ลิปะน้อย
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีประชาชนและนัก
ท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปฝั่งแผ่นดิน
ใหญ่ที่ อ.ดอนสัก เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา
ไปทำงานต่อ หลังจากได้หยุดพักผ่อนท่องเที่ยว
เทศกาลสงกรานต์มาเป็นเวลา 5 วัน นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน
มากมาเข้าคิวซื้อตั๋วโดยสาร โดยผู้ให้บริการเรือ
เฟอร์รี่ได้เสริมเที่ยวเรือเฟอร์รี่ออกทุกครึ่งชั่วโมง
จากปกติออกเดินทางชั่วโมงละ 1 เที่ยว

นายกรกฤษ ฉัตรดวงศรีวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กล่าวว่า
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้ตั้งศูนย์
อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้กับนัก
ท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยสารกับเรือเฟอร์รี่ ซึ่งได้
ประสานงานกับผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อประเมิน
สถานการณ์ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

คมนาคมอำนวยความสะดวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพรินทร์ ชูโชติ
ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ
(หัวลำโพง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจักร) โดยนายไพรินทร์กล่าวว่า ได้เน้นย้ำ
ถึงแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของ
กระทรวงเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง
ของประชาชนทั้งไปและกลับได้อย่างเพียงพอ
ไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ป้องกันและ
ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนบูรณา
การการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูป
ธรรม รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ รฟท.ได้
เดินรถขบวนพิเศษเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 15-
17 เมษายน 2562 จำนวน 8 ขบวน และพ่วง
ตู้โดยสารเที่ยวปกติจนเต็มหน่วยลากจูงทั้ง 242
ขบวน เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2562 โดยสามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้ถึง 100,000-120,000 คนต่อวัน

รฟ.ชี้กลับกรุง 1.1 แสนคน

รายงานข่าวจาก รฟท.แจ้งว่า รฟท.ได้สรุป
ยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา
มีจำนวน 123,901 ราย เป็นผู้โดยสารใน
เที่ยวปกติ 121,293 ราย ผู้โดยสารขบวนรถเสริม
2,608 ราย เส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมาก
ที่สุด อันดับหนึ่งเป็นรถไฟสายใต้ จำนวน 39,910
ราย รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 31,043 ราย สายเหนือ จำนวน 24,060
ราย สายตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 16,091 ราย และ
สายมหาราช จำนวน 12,797 ราย สำหรับวันที่ 16
เมษายน คาดการณ์จะมีประชาชนที่เดินทางกลับ
จากภูมิลำเนาเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ประมาณ
112,000 คน สำหรับวันที่ 16 เมษายน ได้จัด
ขบวนรถพิเศษโดยสาร จำนวน 4 ขบวน

นายจิรศักดิ์ เขาวีชสกุล กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่
15 เมษายนที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางกลับจาก
ภูมิลำเนาเข้าสู่กรุงเทพฯ 131,240 คน โดย บขส.
ได้จัดเที่ยววิ่ง 6,958 เที่ยว ส่วนวันที่ 16 เมษายน
ประมาณการว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับเข้า
กรุงเทพฯ 164,000 คน โดย บขส.ได้จัดเที่ยววิ่ง
8,100 เที่ยว ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมาชผู้โดยสาร
ภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 บขส.ได้รับความร่วม
มือจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
นำรถโดยสารเวียนเข้ามาให้บริการตั้งแต่เวลา

04.00 น. เพื่อบริการส่งประชาชนไปยังสถานีรถไฟ
โพนพิสัยที่เอสจตุจักรและอนุสาวรีย์ชัย

ผู้ว่าฯพัทลุงนำจิตอาสาช่วยปชช.

นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ อุดมวิงค์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพัทลุง นายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอ
ศรีนครินทร์ ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบล
บ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมประชาชน
จิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ออกมาให้ความ
สะดวกแก่ผู้เดินทาง พร้อมแจกสิ่งของ
ประเภท ลูกอม ยาหม่อง พร้อมช่วยในการตัด
เตี๊ยนประชาชนให้สวมหมวกกันน็อก ไม่ขับรถ
ขณะมีเมฆา และแสดงป้ายสัญลักษณ์รณรงค์
สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่คนเดินทางด้วย

ไทย-กะเหรี่ยงเล่นสงกรานต์

ที่ จ.ตาก มีประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่าง
คึกคัก ริม 2 ฝั่งแม่น้ำเมย ท่ามกลางอากาศที่ร้อน
ที่สุด บริเวณตรงข้ามไร่ชาทาวน หมู่บ้านนักลงทุน
จีน บ้านไก่โก๋ ฝั่งจังหวัดเมียวดี ของประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตรงข้ามบ้านวัง
ผา ต.ชนเจ็๋อ อ.แม่ระมาด มีชาวจีน ชาวพม่า ชาว
กะเหรี่ยง และชาวไทยกว่า 1,000 คน ต่างลงไป
ในแม่น้ำเมยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน โดยมีร้าน
ค้า ร้านอาหาร และของเล่น ทั้ง 2 ฝั่งไทย-เมียนมา
คอยบริการประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง โดยราษฎรทั้ง 2 ฝั่ง
สามารถข้ามไปมาเล่นน้ำกันโดยอิสระ

วันไหลบางแสนรถติด 10กม.

เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
บรรยากาศงานประเพณีก่อพระทรายวันไหล
บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี กำหนดจัด
งานวันที่ 16-17 เมษายน ปรากฏว่าบรรดานักท่องเที่ยว
ต่างแห่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ ส่งผลให้
ถนนขาเข้าบางแสนตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ถนนสาย
ข้าวหลาม ถนนลงหาดบางแสนติดกันยาวเหยียด
กว่า 10 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวเล่น
น้ำ สาดน้ำ ทาแป้งกันอย่างสนุกสนาน คาดว่าใน
วันที่ 17 เมษายนจะมีนักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ำ
กันแน่นเหมือนเดิม หลังจากนั้นไปเล่นสงกรานต์
ต่อในงานประเพณีแห่เทียนมัสการสงกรานต์บางพระ
ในวันที่ 18 เมษายน และปิดท้ายงานวันไหลพัทยา
วันที่ 19 เมษายน คาดจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมาร่วมเล่นสงกรานต์กันอย่าง
มากมายเป็นประจําทุกปี

ส่งท้ายสงกรานต์-สร้างน้ำพระ-ตักบาตร



ประชาชนร่วมประกอบพิธีสร้างน้ำพระ สามเณร และผู้สูงอายุ ที่วัดลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี



หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมก่อพระทราย บริเวณชายหาดบางแสน
เนื่องในวันประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน



นักท่องเที่ยวและประชาชนตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 99 รูป ที่สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ จ.กาญจนบุรี

พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ที่ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ที่พักสายตรวจคู่มือวัดสักกะวัน (ภูคุ้มข้าว) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

มติชน

กรอบนำชัย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 18 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15012

Col.Inch: 442.39 Ad Value: 685,704.50

หัวข้อข่าว: สงกรานต์ 5 วัน เซ็น 297 ศพ

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8, 5

PRValue (x3): 2,057,113.50 คลิป: สีสี่



ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้า กทม. ช่วงผ่าน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณรถหนาแน่น



2 หนูน้อยนั่งรถเข็นของเจ้าหน้าที่สถานีหัวลำโพง หลังกลับภูมิลำเนากับผู้ปกครองในช่วงเทศกาลสงกรานต์



พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ตักดาวัช
รานนท์ ผกก.สภ.บ้าน
แฮด จ.ขอนแก่น แจก
น้ำมะม่วงปั่นให้กับผู้ใช้
รถใช้ถนนที่สัญจรผ่าน
เพื่อเพิ่มความสดชื่น

ประชาชนจำนวนมากพา
กันมาขึ้นรถไฟที่สถานี
รถไฟชุมทางหาดใหญ่
เพื่อเดินทางเข้า กทม.



ประชาชนจำนวนมากเข้าคิวซื้อตั๋วโดยสารและรอขึ้นรถเดินทางเข้า กทม.และจังหวัดต่างๆ หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2